



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน เวลา	สมรรถนะที่ประเมิน	เลขที่ประจำตัว ผู้สมัคร	สถานที่ประเมิน สมรรถนะ
วันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ประเมินสมรรถนะโดยวิธี สอบภาคปฏิบัติ ๑.ทดสอบทักษะในการขับ รถยกกระเช้าในสถานการณ์ จำลอง ๒.ทดสอบความรู้และการใช้ อุปกรณ์ของรถยกกระเช้า (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	เอกสารแนบท้าย	องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด อ.ฮ้างชัย จ.กาฬสินธุ์
วันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.	ประเมินสมรรถนะโดยวิธี สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	เอกสารแนบท้าย	องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด อ.ฮ้างชัย จ.กาฬสินธุ์

**หมายเหตุ ในกรณีที่การประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบภาคปฏิบัติไม่แล้วเสร็จตาม เวลา ที่กำหนดไว้
ให้เลื่อนการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เป็นวันถัดไป โดยจะแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบในวันที่
สอบภาคปฏิบัติ

ค.ระเบียบ...

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติ ตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน สวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น และห้ามใส่เสื้อยืด

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ

๓. ในวันประเมินสมรรถนะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน แสดง ต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการ ประเมินสมรรถนะโดยเด็ดขาด

๔. เมื่อประเมินสมรรถนะเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินฯ โดยพลัน ห้ามติดต่อกับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินฯ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่รับการประเมินฯ

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม ทุจริตอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้า รับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้

ง. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายบุญถิ่น ศรีมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

เอกสารแนบท้ายตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายภควุฒิ เขาวงษ์	